

Số: /TB-SGDĐT

Kon Tum, ngày tháng năm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 246/QĐ-SGDĐT ngày 26/5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 12 đơn vị nơi đặt Điểm thi theo kế hoạch từ ngày 05/6/2023 đến ngày 15/6/2023.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở GDĐT Thông báo kết quả kiểm tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Về số Điểm thi: Có 12 điểm thi để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có 05 điểm thi đặt tại thành phố Kon Tum và 07 điểm thi đặt tại các huyện; 01 điểm sao in đề thi. Ngoài ra, bố trí 09 điểm thi dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

2. Về số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi: Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 5.028.

3. Tổng số hồ sơ được kiểm tra: **518/5.028**¹ hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, chiếm tỉ lệ 10.3%.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền về kỳ thi; việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi:

Các đơn vị đã đưa kế hoạch tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào trong kế hoạch năm học. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên nhiều kênh thông tin: Họp hội đồng tuần, tháng; các buổi chào cờ đầu tuần; các buổi họp phụ huynh; trên Bảng tin Đoàn Thanh niên; trên trang Website của các đơn vị... Một số điểm thi đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức Kỳ thi hoặc có văn bản gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp tổ chức Kỳ thi; có văn bản đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí cho học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi và phối hợp tổ chức ăn, ở, đi lại cho học sinh dự thi.

Các đơn vị đã thông tin về kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng,

¹ Theo Quyết định số 304/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2023 của Giám đốc sở GDĐT phê duyệt số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum

cho học sinh (Thông qua hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT, qua sinh hoạt lớp của Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn), phụ huynh học sinh và viên chức của trường. Đã báo cáo công tác chuẩn bị cho điểm thi cho UBND huyện/thành phố. UBND huyện/thành phố đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban, các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị, phối hợp với nhà trường chuẩn bị tốt cho điểm thi

2. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá xếp loại học sinh; tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi; chuẩn bị hồ sơ thí sinh dự thi

Các đơn vị được kiểm tra đã xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh, học viên theo quy định; tổ chức cho học sinh, học viên đăng ký dự thi và chuẩn bị hồ sơ thí sinh dự thi theo hướng dẫn.

3. Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết các công việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, các văn bản của Ban Chỉ đạo thi, của Bộ GDĐT²; UBND tỉnh³; Sở GDĐT⁴,

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Quá trình chuẩn bị cho công tác coi thi, chấm thi theo các Văn bản hướng dẫn của Hội đồng thi, của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuyên truyền công tác thi tốt nghiệp đến cha mẹ học sinh; tận dụng các nguồn lực của địa phương trong công tác chuẩn bị thi như sự hỗ trợ của UBND huyện, thành phố về kinh phí, phương tiện vận chuyển bài thi, công an, y tế...

4. Kiểm tra và đánh giá việc tiếp nhận đăng ký dự thi và lập hồ sơ thi của thí sinh phổ thông, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do.

² Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bởi thông tư 05/2021; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế thi); Văn bản số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

³ Công văn số 1640/UBND-KGVX, ngày 02/6/2023 về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

⁴ Công văn 797/SGDDT-QLCLGDCN về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp năm 2023; Công văn số 2378/SGDDT-GDTrH ngày 17/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023; Công văn số 360/SGDDT-GDTrH ngày 02/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023; Công văn số 878/SGDDT-QLCLGDCN ngày 27/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Việc tiếp nhận đăng ký dự thi thực hiện qua hệ thống, sau khi học sinh đã đăng ký trực tuyến; các đơn vị đã in, tổ chức kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định.

Việc lập hồ sơ thi của thí sinh đầy đủ và đúng quy định; Hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi đầy đủ theo quy định.

5. Kiểm tra và đánh giá về xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ chéo giữa các đơn vị

Các đơn vị đã thực hiện kiểm tra chéo và có biên bản đề nghị sửa chữa.

6. Kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị cơ sở vật chất; phương án, phương tiện, thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi in đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, Điểm thi

Các đơn vị đã chuẩn bị cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi.

Tại nơi In sao đề thi (Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành):

Khu vực in sao được bố trí tại dãy nhà 03 tầng nằm trong khuôn viên nhà trường (khu nội trú học sinh). Bố trí khu vực theo 03 vòng biệt lập theo quy định, được ngăn cách với các cửa sắt, rào chắn, cổng có khóa. Khu vực in sao đề có rào che kín, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất (các máy móc, điện, nước, bình chữa cháy,...) phục vụ công tác in sao.

Tại các đơn vị đặt Điểm thi:

Đã bố trí khu vực thi được xây dựng kiên cố, có khoảng trống các ly với khu vực xung quanh; đã chuẩn bị cơ bản về cơ sở vật chất cho Kỳ thi như có đủ số phòng thi chính thức, có đủ số phòng thi dự phòng, có phòng y tế, đủ bàn ghế học sinh đảm bảo 24 bộ bàn ghế/phòng thi (trong đó: trường THCS-THPT Liên Việt có 20 bộ bàn ghế/phòng thi; trường THPT Kon Tum có 20 bộ bàn ghế/phòng thi), đủ bàn ghế giáo viên; phòng làm việc chung của cán bộ, giáo viên coi thi có đầy đủ cơ sở vật chất; phòng đựng đề thi, bài thi có tủ đựng đề thi bài thi chắc chắn và 02 camera quan sát có màn hình kiểm tra đang hoạt động tốt; có nguồn nước, khu vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên nam nữ riêng, khu vệ sinh dành cho học sinh nam, nữ riêng; 01 điện thoại cố định có loa ngoài.

Các đơn vị đặt điểm thi đã tổ chức kiểm tra các thiết bị điện, quạt trong phòng, phương tiện phòng cháy, tường rào xung quanh, có kế hoạch đã và đang thực hiện sửa chữa, mua sắm hoàn thiện để đảm bảo cho Kỳ thi; đã có phương án trang bị máy phát điện dự phòng; các trường Phổ thông DTNT kết hợp với các trường THPT trên địa bàn có phương án tổ chức ở, ăn, đi lại cho học sinh nội trú, học sinh ở xa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông, giờ giấc trong quá trình dự thi, không để thí sinh nào không tham gia dự thi. Các đơn vị đã bố trí ít nhất 01 điểm để tư trang, ba lô, túi xách cho thí sinh cách xa phòng thi ít nhất 25m theo quy định.

7. Kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến, quán triệt và tập huấn Quy chế thi

Hiệu trưởng các trường có học sinh và có cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi đã thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và tập huấn Quy chế thi cho học sinh và cán bộ, giáo viên; huy động lực lượng tham gia các Điểm thi và giới thiệu nhân sự tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đúng Quy chế, các đơn vị đã lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị tham gia Ban coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kịp thời.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Tất cả 12 Điểm thi và khu vực sao in đề thi đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác coi thi đầy đủ; hồ sơ thí sinh đã được khắc phục các sai sót sau đợt kiểm tra chéo giữa các trường và của đoàn kiểm tra; đã xây dựng kịch bản và phương án dự phòng, các tình huống bất thường theo quy định của Quy chế thi. Tất cả thí sinh đảm bảo đủ điều kiện dự thi, các Điểm thi đảm bảo thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

2. Tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm: Không.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Không.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Không.

Trên đây là thông báo Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại 12 Điểm thi và khu vực sao in đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Kon Tum./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban chỉ đạo Kỳ thi của Tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra Tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó GD Sở GDĐT (để biết);
- Các Điểm thi TN THPT (thực hiện);
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTrạ(p.Đức).

Phạm Thị Trung